

Trong suốt cuộc hành hương, có thể: hát thánh ca, lần chuỗi Mân Côi, hay đọc kinh Năm Thánh, kinh Cầu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam; tùy theo thời gian cần để đến Cửa Thánh.

KHI ĐẾN CỬA THÁNH, đọc Thánh Vịnh 24 (23):

CHÚA làm chủ trái đất cùng muôn vật
muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.
Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
Ai được lên núi CHÚA?
Ai được ở trong đền thánh của Người?
Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng, không thể
gian thể dối.
Người ấy sẽ được CHÚA ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công
xứng đáng.
Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm
Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
Đức Vua vinh hiển đó là ai?
Là ĐỨC CHÚA mạnh mẽ oai hùng,
ĐỨC CHÚA oai hùng khi xuất trận.
Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
Đức Vua vinh hiển đó là ai?
Là Chúa Tể càn khôn: chính Người
là Đức Vua vinh hiển.

Khi vào trong Vương Cung Thánh Đường, đọc những kinh cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha:

- **Kinh Lạy Cha**
- **3 Kinh Kính Mừng**
- **Kinh Sáng Danh**

Khi đến Mộ Thánh Tông Đồ Phêrô, đọc Kinh Tin Kính:

Tôi tin kính một Thiên Chúa...

Kết Thúc

Nếu người chủ sự là linh mục, cuộc hành hương kết thúc với phép lành.

Nếu người chủ sự là giáo dân, đọc lời sau:

Người dẫn đoàn: Nào ta chúc tụng Chúa.

Mọi người đáp: Tạ ơn Chúa.



LỜI CẦU NGUYỆN CHO CUỘC HÀNH HƯƠNG QUA CỬA THÁNH

Tại Quảng trường Pia, người dẫn đầu cuộc hành hương giới thiệu buổi cử hành:

Người dẫn đoàn:

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Mọi người đáp: Amen.

Người dẫn đoàn

Xin Thiên Chúa của Niềm Hy Vọng, Đấng đã làm người nơi Ngôi Lời nhập thể, đổ tràn
đây niềm vui và bình an trong đức tin của chúng ta, nhờ quyền năng của Chúa Thánh
Thần, ở cùng tất cả chúng ta.

Mọi người đáp: Chúc tụng Chúa, niềm hy vọng của chúng con.

Bài đọc Kinh Thánh (Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Trích thư gửi tín hữu Rôma 5,1-5:

Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an
với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên
Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa,
như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng
được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế;
chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng : ai gặp gian truân thì
quen chịu đựng; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên ; ai
được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế,
chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người
vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.

Sau bài đọc, mọi người giữ thinh lặng trong giây lát.

Người dân đoàn:

Nào chúng ta lên đường nhân danh Đức Kitô:

Con Đường dẫn đến Chúa Cha,

Sự Thật giải thoát chúng ta,

Sự Sống đổi mới thế giới này.

Cuộc hành hương đến Cửa Thánh bắt đầu với việc rước Thánh Giá Năm Thánh.

KINH NĂM THÁNH 2025

Lạy Cha trên trời,
Xin cho ơn đức tin mà Cha ban tặng chúng con
trong Chúa Giêsu Kitô,
Con Cha và Anh của chúng con,
cùng ngọn lửa đức ái được thắp lên trong tâm hồn
chúng con bởi Chúa Thánh Thần,
khởi dậy trong chúng con niềm hy vọng
hồng phúc hướng về Nước Cha trị đến.
Xin ân sủng Cha biến đổi chúng con
thành những người miệt mài vun trồng
hạt giống Tin Mừng.
Ước gì những hạt giống ấy
biến đổi từ bên trong nhân loại
và toàn thể vũ trụ này,
trong khi vũng lòng mong đợi trời mới đất mới,
lúc mà quyền lực Sự Dữ sẽ bị đánh bại,
và vinh quang Cha sẽ chiếu sáng muôn đời.

KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Kính lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam / xưa đã biết dùng ơn Chúa mà lướt thắng mọi khó khăn khổ cực / để gieo rắc hạt giống Phúc Âm / và xây dựng Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt Nam. Các Thánh đã can đảm tuyên xưng Đức Tin đến hy sinh mạng sống / vì lòng yêu mến Chúa và phần rỗi các linh hồn / nên đáng được hưởng hạnh phúc trên trời.
Chúng con xin hiệp ý cùng các Thánh mà tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria / Nữ Vương các Thánh Tử Đạo / đã ban cho các Thánh được hồng phúc như vậy. Chúng con hoan hỉ ca tụng các Thánh là những hoa tươi đầu mùa cao quý của Hội Thánh Việt Nam.
Xin các Thánh cầu bầu cho chúng con / là con cháu biết noi gương mà sống đạo Phúc Âm / thi hành Bác Ái / trung thành với Hội Thánh và yêu mến Quê Hương. Và khi chúng con gặp khó khăn nguy hiểm / xin các Thánh giúp đỡ ủi an / để chúng con đủ sức vâng theo ý Chúa / cộng tác vào mầu nhiệm Thập Giá cứu độ của Chúa Giêsu / tiếp tục con đường các Thánh đã đi hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen.

lprimatur: 10-8-1988,

Phaolô Nguyễn Văn Bình, TGM. TGP Sài Gòn

Xin cho ân sủng của Năm Thánh này
khởi dậy trong chúng con,
là Những Người Lữ Hành Hy Vọng,
niềm khao khát kho tàng ở trên trời.
Đồng thời cũng làm lan tỏa trên khắp thế giới
niềm vui và sự bình an
của Đấng Cứu Chuộc chúng con.
Xin tôn vinh và ngợi khen Cha
là Thiên Chúa chúng con,
Cha đáng chúc tụng mãi muôn đời. Amen.

Đức Giáo hoàng Phanxicô

*(Bản dịch Kinh Năm Thánh đã được
Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn phê chuẩn)*

Bài hát 1: VỀ NƠI ĐÂY

Lm. Nguyễn Duy

ĐK: Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ.

1. Với tiếng hát rạo rức niềm tin, với ánh mắt đọng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn ý tình. Từng lời kinh hay từng cuộc sống, cùng hòa chung trong tình hiệp nhất, nguyện dâng lên Thiên Chúa tình thương.

2. Hãy đón lấy một trời hồng ân, hãy giữ lấy cả một mùa xuân, Chúa thương ban cho người thế trần. Một lần ta đến dự tiệc thánh, thì đời ta no thỏa hạnh phúc, nguồn bình an chan chứa đời ta.

Bài hát 2: CHUNG LỜI TẠ ƠN

Lm. Nguyễn Duy

ĐK: Trong hân hoan chúng con về đây, mang tin yêu mơ ước nồng say, cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha.

1. Bao năm tháng con hằng ước mơ, về bên Chúa hát khúc tạ ơn. Ôi giây phút chan hòa thánh ân, trong cõi lòng dâng trào ý thơ.

2. Như nai khát mong nguồn nước trong, hồn con khát chính Chúa tình thương. Con vui sướng trở về thánh cung, cho cõi lòng vương tròn ước mong.

3. Xin hiệp nhất muôn người chúng con, tình yêu Chúa nối kết đoàn con. Xin dâng Chúa trong một khúc ca, lời cảm tạ muôn đời thiết tha.

Bài hát 3: ĐI VỀ NHÀ CHÚA

Ngọc Linh

1. Đi về nhà Chúa bao năm cách xa nhan Ngài. Đi về nhà Chúa tâm tư sướng vui ngợp trời. Đi về nhà Chúa bao nhiêu mến thương đầy vơi. Đi về nhà Chúa dâng lên khúc ca tuyệt vời.

ĐK: Hân hoan hân hoan vào Thánh điện Ngài. Dâng lên dâng lên một bài ca mới. Tôn vinh tôn vinh Thiên Chúa đất trời, tạo hóa muôn loài. Đấng mến thương muôn đời.

2. Đi về nhà Chúa tim con ước mơ đêm ngày. Đi về nhà Chúa con mong náu thân nhà Ngài. Đi về nhà Chúa tôn vinh Chúa bao từ nhân. Đi về nhà Chúa tôn vinh Chúa bao dịu hiền.

Bài hát 4: XIN VÂNG

Mi Trầm

ĐK: Mẹ ơi, đời con dãi bước theo Mẹ, Mẹ ơi, đời con dãi bước theo Mẹ, Mẹ ơi, đời con dãi bước theo Mẹ, Mẹ ơi, đời con dãi bước theo Mẹ.

1. Mẹ ơi, cuộc đời con là những tháng ngày, Mẹ dạy con sống giữa tình thương và hy vọng, Mẹ ơi, dù đời con bao nhiêu gian khó, Mẹ luôn bên con, dãi bước theo từng ngày.

2. Mẹ ơi, đời con biết đâu là đường đi, Chỉ có Mẹ dắt dẫn con qua mọi thử thách, Mẹ ơi, đời con vẫn còn bao nhiêu bờ ngõ, Mẹ luôn dìu con, dãi bước theo tình Mẹ.

